



Metro

Vật dụng trong nhà Chất thải Nguy hại

Tiêu hủy đúng cách, các cách thức an toàn hơn

Rất nhiều vật dụng hàng ngày trong gia đình, nâng cấp nhà cửa, bảo trì xe cộ và làm vườn có chứa hoá chất có thể nguy hại đến sức khỏe của quý vị và môi trường. Để tiêu hủy đúng cách, điều quan trọng là không bao giờ thải ra các sản phẩm này xuống bồn rửa, xuống đất, xuống ống xả nước hoặc thùng rác của bạn. Thay vào đó, Metro có thể giúp bạn tiêu hủy rác thải độc hại trong nhà một cách an toàn và khám phá lợi ích của việc sử dụng các sản phẩm ít độc hại hơn.

Nhận dạng chất thải nguy hại

Có thể nhận biết những sản phẩm nào xung quanh nhà là nguy hiểm là một phần quan trọng để đảm bảo tiêu hủy đúng cách.

Một số sản phẩm có thể bao gồm các từ như “cảnh báo”, “thận trọng”, “dễ cháy”, “chất độc”, nguy hiểm” hoặc “dễ bắt lửa”, “trên nhãn. Các mô tả sau đây mô tả đặc điểm của các sản phẩm gia dụng nguy hiểm:

Dễ cháy- có khả năng đốt cháy hoặc gây ra hỏa hoạn.

Ăn mòn- có khả năng ăn mòn vật liệu và phá hủy các mô sống.

Nổ hoặc phản ứng- có thể gây ra nổ hoặc giải phóng khói độc khi tiếp xúc với không khí, nước hoặc các hóa chất khác.

Độc hại- độc, ngay lập tức hoặc trong thời gian dài.

Tiêu hủy độc tố một cách an toàn

Metro chấp nhận nhiều loại rác thải độc hại khác nhau của hộ gia đình để tái chế hoặc xử lý. Mang chúng đến một trong hai trạm trung chuyển của Metro- chỉ \$5 cho tối đa 35 gallon cho vật dụng gia đình

chất thải nguy hại- hoặc tham gia sự kiện thu gom Metro miễn phí từ tháng 3 đến tháng 11.

Dưới đây là cách chuẩn bị, vận chuyển và mang các sản phẩm nguy hiểm để Metro tái chế hoặc tiêu hủy:

- Giữ sản phẩm trong hộp đựng ban đầu, đảm bảo rằng chúng được đậy kín và không bị rò rỉ.
- Gắn nhãn các thùng chứa không được đánh dấu nếu biết chắc nội dung. Thông báo cho kỹ thuật viên khi đến nơi nếu không biết nội dung.
- Tránh trộn lẫn các sản phẩm với nhau để giúp ngăn ngừa các phản ứng hóa học nguy hiểm.
- Giữ toàn bộ tải ở mức 35 gallon hoặc ít hơn, và sử dụng các thùng chứa 5 gallon hoặc nhỏ hơn. Không có thùng phuy hoặc túi nhựa. Đối với các tải hoặc thùng chứa lớn hơn, hãy gọi cho Metro Recycling Information để đặt một cuộc hẹn.
- Để vận chuyển an toàn, hãy đóng gói sản phẩm trong hộp chắc chắn, không bị rò rỉ và để vào thùng xe.
- Giữ các vật dụng thẳng đứng. Cho các vật dụng bị rò rỉ vào các túi nhựa.
- Khi đến nơi ngồi yên trong xe tại cơ sở; kỹ thuật viên sẽ dỡ vật liệu của bạn. Và, xin vui lòng, không hút thuốc.

Các sản phẩm gia dụng độc hại điển hình được Metro chấp nhận để tiêu hủy an toàn

Các cục pin

Sơn và vết bẩn

Hóa chất hồ bơi và spa

Thùng và hộp chứa propan

Bình chữa cháy

Hóa chất làm cỏ và sân vườn

Thuốc trừ sâu và chất độc

Các sản phẩm từ ô tô (dầu máy, chất chống đông)

Chất pha loãng, dung môi

Chất tẩy rửa gia dụng và chất khử trùng

Hóa chất nghệ thuật và Sản phẩm bình xịt khí

Vật nhọn (ống tiêm y tế, lưỡi chích, v.v.)

Thuốc có chứa thủy ngân

các sản phẩm (bóng đèn

huỳnh quang và ống, nhiệt kế, bộ điều nhiệt)

Không nhận thiết bị điện tử (điện thoại di động, máy tính, v.v.)

Bình xịt khí

Hãy sử dụng hết những thứ bên trong nếu có thể, và bỏ những thùng rỗng - không có nắp, vào thùng rác tái chế lẽ đường của bạn. Mang đầy đủ hoặc một phần các lon đầy đủ đến các sự kiện thu gom hoặc cơ sở xử lý chất thải nguy hại của Metro.

Chất chống đông

Chất chống đông đã qua sử dụng có thể được tái chế tại các trạm trung chuyển của Metro và thông qua một số nhà tái chế tư nhân.

Dầu động cơ

Dầu động cơ đã qua sử dụng có thể được tái chế ở lẽ đường trong các thùng chứa trong suốt, không thể vỡ với nắp đậy bằng vít. Bộ lọc dầu đã qua sử dụng có thể được tái chế tại một số địa điểm.

Vật nhọn y tế

Metro chấp nhận kim y tế gia đình đựng trong các hộp đựng cứng, không rò rỉ, chống đâm thủng được đánh dấu rõ ràng bằng biểu tượng nguy hiểm sinh học và được niêm phong để đảm bảo an toàn. Tham gia chương trình trao đổi của Metro chỉ với \$5 mỗi thùng và nhận một thùng đựng vật nhọn mới miễn phí mỗi khi bạn mang một thùng đầy đến chất thải nguy hại của Metro cơ sở.

Thùng sơn và sơn

Tái chế các thùng sơn và nắp đậy bằng kim loại đã khô, rỗng ở lẽ đường. Nếu có thể, hãy đặt các nắp kim loại vào bên trong lon và gấp mép trên lại để nắp không bị lắc ra ngoài.

Bạn cũng có thể tái chế các thùng sơn bằng nhựa ở lẽ đường trừ khi chúng có viền kim loại, trong trường hợp đó chúng là thùng rác. Một lớp sơn mỏng được chấp nhận trong các thùng chứa được tái chế ở lẽ đường. Nắp sơn bằng nhựa không thể tái chế. Chất lỏng còn sót lại sơn được chấp nhận tại các sự kiện thu gom của Metro và tại các địa điểm tham gia chương trình tái chế PaintCare.

Giảm sử dụng các sản phẩm độc hại

Tiết kiệm một chuyến đi đến cơ sở xử lý chất thải nguy hại, đồng thời bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của gia đình bạn.

Chọn các giải pháp thay thế an toàn hơn

Metro cung cấp các công cụ cho cuộc sống hàng ngày trực tuyến hoặc dưới dạng in ấn.

- Tìm các mẹo và công thức làm sạch đơn giản để ngôi nhà an toàn hơn.
- Hiểu những sản phẩm gia dụng nào là nguy hiểm, cách xử lý chúng và những lựa chọn thay thế nào có sẵn.
- Tìm hiểu cách canh tác đất lành mạnh, trồng cây phát triển mạnh và xử lý bọ hoặc dịch bệnh mà không cần dùng đến thuốc trừ sâu độc hại có thể gây hại cho trẻ em, vật nuôi, hệ thống đường thủy và động vật hoang dã.

Trồng trọt Thông minh. Trồng trọt An toàn.

Quý vị muốn bảo vệ cây trồng của mình khỏi bọ, cỏ dại và bệnh tật. Nhưng hãy nhớ bảo vệ gia đình và vật nuôi của bạn. Hầu hết các loại thuốc trừ sâu đều có thể nguy hiểm- ngay cả những loại hữu cơ. Nếu quý vị đang cân nhắc sử dụng thuốc trừ sâu, hãy chọn tùy chọn có nguy cơ thấp nhất sẽ hoàn thành công việc bằng cách kiểm tra danh sách với ứng dụng Grow Smart Grow Safe trên iPhone hoặc tại growSMARTgrowsafe.org.

Sử dụng các sản phẩm độc hại

Kiểm tra kho của bạn trước khi mua sản phẩm mới và chỉ mua những gì bạn cần.

Chia sẻ sản phẩm còn dư với người có thể sử dụng chúng. Ngoại lệ: thuốc trừ sâu cũ, mất tác dụng sau hai năm và có thể chứa các hóa chất bị cấm (ví dụ: DDT, Kelthane).

Metro cung cấp dịch vụ xử lý chất độc tại hai cơ sở xử lý chất thải nguy hại gia đình và các sự kiện thu gom định kỳ.

Trạm trung chuyển Trung Tâm Metro

6161 NW 61st Ave., Portland

Trạm trung chuyển phía Nam Metro

2001 Washington St., Oregon City

Giờ mở cửa và phí

Mở cửa từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều. Thứ Hai đến Thứ Bảy. Đóng cửa Lễ tạ ơn, Giáng sinh và Năm mới.

Gọi cho Metro Recycling Information để biết thêm chi tiết.

Chất thải nguy hại kinh doanh hoặc chất thải thương mại

Tìm hiểu về chương trình phát thải được miễn có điều kiện của Metro dành cho các doanh nghiệp thải ra một lượng nhỏ chất thải nguy hại.

Để biết thêm thông tin

Hỏi Metro

503-234-3000

oregonmetro.gov

Hablamos español

